

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป “ความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนของนักเรียน” วัตถุประสงค์ เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว</p>	<p>1 ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาวติดกับถนนทางหลวงชนบท ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนที่มาโรงเรียนตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็นหลังเลิกเรียน</p> <p>2 คณะครูและบุคลากร อาจละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง</p> <p>3 ผู้ปกครองบางคนอาจดูแลไม่ดีพอในการมารับ-ส่งบุตรหลานเฉพาะรายบุคคล</p> <p>4 สถานศึกษาไม่ได้ควบคุมกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>1 โรงเรียนมีกระเปาะเบาะวินัยในการเดินแถวมาโรงเรียนและเดินแถวกลับบ้าน</p> <p>2 โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่ดูแลรับนักเรียนตอนเช้า และส่งนักเรียนหลังเลิกเรียนกลับบ้านทุกวัน และผู้บริหารกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>3 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลในการมารับ-ส่งบุตรหลานเฉพาะรายบุคคลให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>4 สถานศึกษาต้องควบคุมกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>1 ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาวติดกับถนน ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนที่มาโรงเรียนตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็นหลังเลิกเรียน</p> <p>2 คณะครูและบุคลากร อาจละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง</p> <p>3 ผู้ปกครองบางคนอาจดูแลไม่ดีพอในการมารับ-ส่งบุตรหลานเฉพาะรายบุคคล</p> <p>4 สถานศึกษาไม่ได้ควบคุมกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>1 โรงเรียนมีกระเปาะเบาะวินัยในการเดินแถวมาโรงเรียนและเดินแถวกลับบ้าน</p> <p>2 โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่ดูแลรับนักเรียนตอนเช้า และส่งนักเรียนหลังเลิกเรียนกลับบ้านทุกวัน และผู้บริหารกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>3 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลในการมารับ-ส่งบุตรหลานเฉพาะรายบุคคลให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>4 สถานศึกษาต้องควบคุมกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว</p>

ลายมือชื่อ

(ดร.กรกช วรรณไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว

วันที่23.... เดือน พฤศจิกายน... พ.ศ. 2561..